

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỨNG NHẬN

Sáng kiến: Đẩy mạnh thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn huyện

Của tác giả: ĐINH XUÂN TƯỜNG
Chức danh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Đơn vị công tác: Văn phòng Huyện ủy An Lão

Giải pháp trên đã được áp dụng từ năm 2019 đem lại hiệu quả trong công tác dân vận.

Được công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Vào sổ sáng kiến
Số: 19-2021/CNSK

Bình Định, ngày 15 tháng 6 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Công Nhường

Giấy chứng nhận sáng kiến số: 19-2021/CNSK

1. Tóm tắt nội dung của sáng kiến

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, gắn với đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong triển khai, thực hiện tốt chủ trương về thực hiện Dự án Hồ Đồng Mít trên địa bàn xã An Dũng, huyện An Lão của chúng ta, đã xây dựng và thực hiện tốt mô hình vận động Nhân dân chấp hành chủ trương xây dựng Hồ chứa nước Đồng Mít. Xác định đây là dự án trọng điểm trên địa bàn liên quan đến tất cả các mặt đời sống an sinh xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình tư tưởng, tâm lý và truyền thống văn hóa lâu đời của bà con, nhất là khả năng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi đi dời nhân dân về nơi tái định cư mới. Do đó tôi đã chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt để người dân ở địa phương các xã An Dũng, An Trung, An Vinh, An Hưng nắm rõ chủ trương; đồng thời triển khai phổ biến, cung cấp thông tin về dự án để Nhân dân dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của địa phương, giúp người dân hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

Đến nay đã có 15 cơ quan, 2/10 đảng bộ xã, thị trấn (8 xã còn lại đang ký qua mặt trận) đăng ký 44 mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện. Trong đó có 42 mô hình tập thể và 02 mô hình cá nhân) trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, An ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hiện tại, qua theo dõi đã có một số mô hình hoạt động đi vào nề nếp, bước đầu đã có hiệu quả./.